



คำกล่าวเปิดงานประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
และการเสวนาภายใต้หัวข้อเรื่อง “รัฐบาลดิจิทัล สู่ประเทศไทย ๔.๐ ทางเลือก หรือ ทางรอด?”
โดย น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์

เรียน ท่านผู้บริหาร ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยและการเสวนาภายใต้หัวข้อเรื่อง “รัฐบาลดิจิทัล สู่ประเทศไทย ๔.๐ ทางเลือก หรือ ทางรอด?”

ดังที่ทุกท่านทราบ ภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทยต่อจากนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก เทคโนโลยีดิจิทัลจะกลายเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ สร้างความมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน รวมถึงยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐและบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล

ที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. หรือ EGA มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการให้เทคโนโลยีดิจิทัล

เป็นตัวผลักดันการสร้างสรรค์ยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยให้ภาครัฐเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ผ่านการยกระดับการบริหารจัดการและบริการของภาครัฐสู่ประชาชน รวมถึงพัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของภาครัฐให้มีความเท่าเทียมกับระดับมาตรฐานสากล

สรอ. ถือเป็นผู้สนับสนุนหลักในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลภายใต้แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สรอ. ได้จัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยได้อย่างมีเอกภาพ โดยสำหรับการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระยะแรก หรือแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ได้จัดทำแผนครอบคลุมแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐทั้งหมด ๑๘ ด้าน ซึ่งสำเร็จเรียบร้อยแล้ว และได้มีการจัดทำร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะที่ ๒ ขึ้นต่อเนื่องจากการจัดทำแผนในระยะที่ ๑ โดยเพิ่มความครอบคลุมขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐอีก ๘ ด้าน รวมถึงทบทวน ๒ ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐจากแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระยะที่ ๑ เพื่อให้ได้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนในทุกมิติ ซึ่งเป็นที่มาของการจัดประชุมในวันนี้ ที่เราจะมารับฟังความคิดเห็นจากท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ต่อร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) เพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวจากผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มาประกอบการจัดทำร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยนี้

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ จะช่วยกันแสดงความคิดเห็นและมุมมองของท่าน อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดทำร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

ในโอกาสนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดงานประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยและการเสวนาภายใต้หัวข้อเรื่อง “รัฐบาลดิจิทัล สู่ประเทศไทย ๔.๐ ทางเลือก หรือ ทางรอด?” และขออวยพรให้การจัดงานประชุมครั้งนี้ ประสบความสำเร็จตามเจตจำนงของทุกฝ่ายทุกประการ

ขอบคุณครับ